



ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเมื่อวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้ประกาศ
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และประชาชนผู้
เดือดร้อน ได้ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นั้น

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จะได้รายงานผลการพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
ทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ผลการพิจารณา มีรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ
จำนวน ๖ ราย (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทักดี อุทัยดา)

ประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ผนวก ก

ทะเบียนรายชื่อผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	อาศัยอยู่ในเขต อบต.หนองปลิง	เป็นผู้มีรายได้ น้อย ไม่มีคนดูแล	เป็นผู้ป่วย	เข้า หลักเกณฑ์	ไม่เข้า หลักเกณฑ์	การช่วยเหลือ
๑	นางใบ สอนทอง	๔๐	๑	✓	✓	✓	✓		บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลตามใบนัดพบแพทย์
๒	นางทองพูล พรหมวงษ์	๑๘๔	๓	✓	✓	✓	✓		บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลตามใบนัดพบแพทย์
๓	นายประกาศิทธิ์ มะพันธ์	๑๙๕	๔	✓	✓	✓	✓		บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลตามใบนัดพบแพทย์
๔	นายแสงสุริ ไชยภักดี	๑๔๑	๔	✓	✓	✓	✓		บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลตามใบนัดพบแพทย์
๕	น.ส.แก้วมณี อุทัยเลิศ	๙๒	๖	✓	✓	✓	✓		บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลตามใบนัดพบแพทย์
๖	นายพัฒน์ สันโดษ	๑๑๑	๖	✓	✓	✓	✓		บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาลตามใบนัดพบแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง